

Số: 811/BC-MTS

Hạ Long, ngày 28 tháng 3 năm 2023

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022,
PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư – TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.

Hội đồng quản trị công ty xin báo cáo trước Đại hội hoạt động của HĐQT năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 như sau:

PHẦN I
HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2022

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị công ty đã thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ của mình theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 40 phiên bằng hình thức họp trực tiếp và lấy ý kiến bằng văn bản. Các kỳ họp Hội đồng quản trị đảm bảo trình tự, đúng nguyên tắc, bám sát tình hình thực tế SXKD của Công ty để đưa ra các quyết định kịp thời để Giám đốc công ty triển khai thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu Đại hội đồng cổ đông đề ra. Cụ thể:

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị:

a) Tham gia dự họp của các thành viên HĐQT trong năm:

TT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Thế Thành	18/18	100%	
2	Ông Tạ Quang Tuấn	18/18	100%	
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	18/18	100%	
4	Ông Lê Dũng	17/18	94,4%	Đi công tác vắng
5	Ông Phạm Văn Hiền	18/18	100%	

b) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị:

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Trần Thế Thành	Chủ tịch (Không điều hành)	03/03/2020	
2	Ông Tạ Quang Tuấn	Thành viên (Giám đốc công ty)	19/04/2019 - ĐHCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	

TT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Thành viên HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
3	Ông Nguyễn Thế Hùng	Thành viên (Phó giám đốc Công ty)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
4	Ông Lê Dũng	Thành viên (Không điều hành)	19/04/2019 - ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 (Nhiệm kỳ 2019 - 2024)	
5	Ông Phạm Văn Hiến	Thành viên (Giám đốc XN VTHG)	01/11/2020 (Bầu chính thức tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)	

Trong 05 thành viên HĐQT có 02 thành viên HĐQT là thành viên không điều hành. Các thành viên HĐQT đều được phân công phụ trách, theo dõi từng lĩnh vực quản lý, sản xuất kinh doanh cụ thể phù hợp với năng lực, kinh nghiệm của mình.

2. Các cuộc họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị:

HĐQT đã duy trì các cuộc họp thường kỳ hàng tháng, quý đảm bảo chương trình, số lượng thành viên dự họp và biểu quyết theo Luật định. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát của HĐQT đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý điều hành.

Năm 2022, HĐQT đã tổ chức họp 18 phiên, ban hành 40 nghị quyết, 20 quyết định với các nội dung chủ yếu: Ban hành các quy chế quản lý, quy chế làm việc, sửa đổi bổ sung và ban hành mới các quy chế: Quy chế Quản lý công nợ; Quy chế Huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh; Quy chế quản lý và sử dụng tài sản cố định; Quy chế Quản lý tài chính; Quy chế Quản lý cán bộ; Sửa đổi bổ sung quy chế Quy chế quản lý đầu tư, xây dựng; Sửa đổi bổ sung Quy chế Dân chủ ở cơ sở; Ban hành Hệ thống thang lương, bảng lương; Công tác tổ chức sản xuất; Công tác đầu tư, công tác đất đai; Công tác quy hoạch, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ quản lý của Công ty, HĐQT đã chú trọng nâng cao các mặt hoạt động, tăng cường công tác quản lý Công ty nhằm phục vụ tốt cho SXKD của Công ty. (Chi tiết tại phụ lục 01 kèm theo).

Trong năm, các thành viên HĐQT theo lĩnh vực được phân công đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao, phát huy khả năng; năng lực của mình, thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo tối đa lợi ích hợp pháp của Công ty.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh:

Công ty tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam, của Đảng ủy Than Quảng Ninh cũng như sự quan tâm, tạo điều kiện, ủng hộ, giúp đỡ của các đơn vị trong Tập đoàn TKV. Đặc biệt được sự quan tâm của Tập đoàn chỉ đạo quyết liệt hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị chi phí thông qua kế hoạch phối hợp kinh doanh giữa các đơn vị thành viên trong Tập đoàn nên đã tạo điều kiện cho Công ty thực hiện tốt kế hoạch phối hợp kinh doanh với các đơn vị trong Tập đoàn trong việc cung ứng và sử dụng vật tư, xăng dầu, bốc xếp... Công ty phấn đấu thực hiện chiến lược phát triển bền vững, đảm bảo an toàn về người, thiết bị, vốn và môi trường; đảm bảo an ninh trật tự, kỷ luật lao động và an toàn xã hội. Đảng bộ Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện mô hình sản xuất kinh doanh đảm bảo phù hợp, đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi nêu trên, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức như: Tình hình chính trị thế giới diễn biến phức tạp; cuộc xung đột giữa Nga - Ucraina đã ảnh hưởng không nhỏ đến thị trường nói chung, một số mặt hàng thiết yếu, giá nguyên vật liệu đầu vào, nhất là sắt thép, xăng dầu, giá than nhập khẩu vẫn ở mức cao. Thị trường năng lượng thế giới đầy biến động, giá xăng dầu biến động khó lường, cũng như hậu quả tiêu cực của biến đổi khí hậu, thời tiết nắng nóng, mưa lớn, cục bộ gây ngập lụt nghiêm trọng đến khu vực moong, mỏ, đường vận tải than, xăng dầu... ảnh hưởng đến sản xuất của các đơn vị vùng Cẩm Phả, Hạ Long. Đặc biệt là tình hình dịch COVID-19 trong năm 2020, 2021 và nửa đầu năm 2022 diễn ra hết sức phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn thế giới cũng như trong nước đã ảnh hưởng lớn tới tình hình xuất nhập khẩu, tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và tác động trực tiếp đến các mặt hoạt động của Công ty từ nguồn cung nguyên liệu sản xuất đến thị trường tiêu thụ, khối lượng bốc xếp, chuyển tải giảm, nợ phải thu quá hạn ở mức cao. Ngoài ra dịch đậu mùa khỉ, cúm A, sốt xuất huyết tiếp tục có các diễn biến mới gây ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. Tiến độ giải quyết thủ tục thuê/gia hạn thuê đất một số dự án kéo dài; hạ tầng sản xuất kinh doanh như kho, cảng, đất đai... hiện đang gặp rất nhiều khó khăn công tác cấp/gia hạn, quản lý, cấp phép dẫn tới vướng mắc trong việc triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh; đời sống, việc làm của người lao động gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, công ty cũng có thuận lợi cơ bản, đó là: Nhu cầu tiêu thụ than nội địa tăng cao tạo điều kiện để công ty phát triển thị trường. Bên cạnh đó, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có sự chỉ đạo kịp thời, cụ thể hỗ trợ công ty trong sản xuất và kinh doanh.

Trước những khó khăn và thuận lợi nêu trên, HĐQT Công ty đã có những định hướng, chủ trương và chỉ đạo sâu sát, kịp thời cộng với sự chủ động, nhanh nhạy của bộ máy điều hành và những cố gắng, nỗ lực của tập thể người lao động công ty đã phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ với kết quả như báo cáo của Giám đốc điều hành đã trình bày.

Năm 2022, hoạt động tài chính của Công ty đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng đủ vốn cho hoạt động SXKD của Công ty, bảo toàn được vốn của chủ sở hữu. Bằng các biện pháp điều hành quyết liệt, Công ty đã chủ động xây dựng, rà soát, điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch phù hợp với thị trường trong từng thời kỳ, chủ động điều hành tồn kho xăng dầu và nguyên vật liệu sản xuất dầu nhờn COMINLUB một cách hợp lý, tích cực thu hồi công nợ. Vì vậy, kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 khá tốt; lợi nhuận năm 2022 đạt 20.954 triệu đồng đạt 103,2% so với kế hoạch đề ra. Công ty dự kiến trả cổ tức cho cổ đông 7%/vốn điều lệ đạt mức nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã đặt ra.

Công ty đã bảo toàn và phát triển vốn, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách thuế với Nhà nước, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách xã hội và các chế độ khác với người lao động theo đúng các quy định của Pháp luật.

4. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác:

Việc giám sát cán bộ quản lý, bộ máy điều hành thông qua chức trách nhiệm vụ được phân công và kết quả công việc được giao, yêu cầu báo cáo thường kỳ, đột xuất phản ánh kịp thời các biến động trong quá trình kinh doanh để HĐQT có giải pháp kịp thời. Thường xuyên kiểm tra tình hình SXKD và chấn chỉnh kịp thời những thiếu sót.

HĐQT đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Giám đốc và bộ máy điều hành đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Đối chiếu với quy định của Điều lệ cũng như các Quy chế, quyết định, nghị quyết mà HĐQT

đã ban hành, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý đều chấp hành đúng và hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

4.1. Kết quả giám sát đối với Giám đốc:

Là Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc điều hành, song Giám đốc Công ty đã thực hiện đúng vai trò, vị trí của mình, được cụ thể hóa bằng các quyết định quản lý điều hành; chủ động triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, đề ra các biện pháp quản lý hiệu quả trong quá trình điều hành các hoạt động SXKD của Công ty; chấp hành đúng quy định của Pháp luật, thực hiện chế độ báo cáo đúng thẩm quyền; chỉ đạo điều hành hoạt động của Công ty đảm bảo an toàn về vốn, tài sản, an toàn về lao động theo đúng các quy chế, quy định quản lý nội bộ, nghị quyết của HĐQT.

4.2. Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý:

Các cán bộ quản lý của Công ty đã được Giám đốc phân công nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân trên từng lĩnh vực. Các cán bộ quản lý đã chấp hành nghiêm và chủ động, linh hoạt phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Chỉ đạo điều hành các phòng ban Công ty, các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt nhiệm vụ SXKD. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã có những tham mưu, đề xuất hợp lý để thực hiện nhiệm vụ do Giám đốc phân công đạt hiệu quả. Trong năm, các cán bộ quản lý đã được HĐQT đánh giá là hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đánh giá chung: Năm 2022, hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV đã tuân thủ đúng Pháp luật, Điều lệ Công ty khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Các nghị quyết, quyết định của HĐQT được ban hành đúng thẩm quyền, kịp thời đã giúp cho việc quản lý, điều hành SXKD của Công ty năm 2022 đạt kết quả tốt trong bối cảnh sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

PHẦN II

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CỦA HĐQT TRONG NĂM 2023

Năm 2023 được dự báo là năm với rất nhiều khó khăn, thách thức như trong Báo cáo về phương hướng và các giải pháp thực hiện kế hoạch SXKD 2023 do Giám đốc Công ty trình bày. Ngoài những vấn đề đã được nêu, HĐQT nhấn mạnh và chỉ đạo bộ máy quản lý điều hành Công ty thực hiện một số vấn đề trọng tâm sau đây:

1. Hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải đảm bảo an toàn về người, vốn, tài sản và nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước. Thực hiện đúng luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Quản trị doanh nghiệp tập trung vào các nội dung sau:

- Tiếp tục tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao. Xây dựng kế hoạch và các giải pháp cụ thể nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đề ra. Tăng cường công tác quản lý, giám sát các hoạt động của Ban điều hành và bộ máy giúp việc Công ty.

- Tiếp tục tinh giảm lao động gián tiếp, phục vụ phụ trợ, cân đối lao động hợp lý giữa các khâu nhằm mục đích tăng năng suất lao động, phù hợp với tình hình mới.

- Rà soát, sửa đổi bổ sung và hoàn thiện các quy chế quản lý nội bộ và định mức kinh tế kỹ thuật cho phù hợp với thay đổi của pháp luật, của TKV và yêu cầu quản trị Công ty, với tình hình thị trường.

- Tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện, tuân thủ các quy định của pháp luật trong mọi lĩnh vực của hoạt động SXKD nhằm chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện sơ hở, thiếu sót, không để xảy ra sai phạm hoặc vi phạm.

- Tiếp tục chỉ đạo Ban lãnh đạo điều hành thực hiện giữ vững an toàn, an ninh trật tự trong sản xuất. Triển khai các giải pháp đồng bộ để chống lãng phí, thất thoát vốn, tài sản, Tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, tiết giảm chi phí trong tất cả các khâu; Tiếp tục sắp xếp hoàn thiện cơ cấu tổ chức sản xuất theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Tăng cường hợp tác, phối hợp chính quyền địa phương đảm bảo sự phát triển hài hòa trên địa bàn, đặc biệt là phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc quản lý, vận chuyển và kinh doanh xăng dầu tại các trạm cấp, điểm cấp, công tác quản lý xử dụng đất đai, công tác an ninh trật tự và an toàn tài sản; Sử dụng các sản phẩm dịch vụ của địa phương trên nguyên tắc chất lượng, tiến độ và giá cả cạnh tranh.

3. Chỉ đạo bộ máy điều hành thực hiện các biện pháp giữ vững thị phần bán hàng và cung cấp các dịch vụ, chuẩn bị các điều kiện để mở rộng thị phần khi có cơ hội.

4. Đầu tư, phát triển nguồn nhân lực thông qua các hình thức đào tạo lại, tuyển dụng để có đội ngũ lao động có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu SXKD theo tình hình mới.

5. Phối hợp các tổ chức Đảng, đoàn thể đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, hướng dẫn đến người lao động, công chúng và khách hàng cần thiết để mọi người hiểu rõ, tạo sự đồng thuận, nhằm phát huy tối đa và tiềm năng lợi thế của toàn Công ty để thực hiện mục tiêu chung AN TOÀN - PHÁT TRIỂN - HIỆU QUẢ.

Trên đây là những kết quả chính trong hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.

HĐQT xin trân trọng báo cáo trước Đại hội và xin ý kiến của các Quý Cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP, Thư ký HĐQT.



Trần Thế Thành

Phụ lục
CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Ban hành kèm theo Báo cáo số: 811/BC-MTS, ngày 28/03/2023 của HĐQT)

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	01/22/NQ_HĐQT_MTS	04/01/2022	Kế hoạch SXKD, kế hoạch LĐ tiền lương 2022. Kế hoạch đầu tư 2022. Một số vấn đề về SXKD, Một số giải pháp chủ yếu chi đạo, điều hành thực hiện phối hợp kinh doanh và nâng cao hiệu quả SXKD 2022.
2	02/22/NQ_HĐQT_MTS	11/02/2022	Vốn lưu động năm 2022. Thông qua việc nghỉ hưu của Đ/c Đỗ Văn Tú
3	03/22/NQ_HĐQT_MTS	16/02/2022	Thông qua QC: QL Công Nợ. Huy động vốn, sử dụng vốn, bảo lãnh. Quản lý và sử dụng tài sản cố định
4	04/22/NQ_HĐQT_MTS	23/02/2022	Thông qua chương trình nghị sự ĐHĐCĐ 2022
5	05/22/NQ_HĐQT_MTS	15/03/2022	Thông qua nội dung họp ĐHĐCĐ 2022.
6	06/22/NQ_HĐQT_MTS	15/03/2022	Thông qua QC Quản lý tài chính. Một số vấn đề về quản lý hoạt động SXKD.
7	07/22/NQ_HĐQT_MTS	24/3/2022	Định mức tín dụng ngắn hạn bình quân và hệ số tài chính 2022. Kết quả HĐ SXKD quý I và nhiệm vụ tháng 4 quý II năm 2022.
8	08/22NQ_HĐQT_MTS	30/03/2022	Thông qua quỹ tiền lương thực hiện năm 2021
9	09/22NQ_HĐQT_MTS	20/04/2022	Công tác điều động và bổ nhiệm cán bộ Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ. quản lý công tác kế toán tài chính. Công tác bổ nhiệm lại cán bộ.
10	10/22NQ_HĐQT_MTS	20/04/2022	Thực hiện công tác bảo vệ môi trường
11	11/22NQ_HĐQT_MTS	29/04/2022	Triển khai thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của Công ty CP Vật tư; Thông qua kết quả hoạt động SXKD tháng 4 và kế hoạch điều hành SXKD tháng 5 năm 2022
12	12/22NQ_HĐQT_MTS	05/05/2022	Thông qua Xác định ngày chốt danh sách cổ đông và triển khai công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2025-2030.
13	13/22NQ_HĐQT_MTS	16/05/2022	Quyết toán quỹ thưởng 2021; một số HĐ SXKD của cty; Thông qua chuyển bước thực hiện DA về đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022
14	14/22NQ_HĐQT_MTS	24/05/2022	Phê duyệt một số nội dung về HĐ SXKD.
15	15/22NQ_HĐQT_MTS	25/05/2022	Phê duyệt phương án tổ chức sản xuất , điều động nhân sự, bổ nhiệm và bố trí cán bộ tại các đơn vị và phòng ban công ty
16	16/22NQ_HĐQT_MTS	07/06/2022	Phê duyệt công tác cán bộ XNVTCP và XNVTHG, triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng tại công ty
17	17/22NQ_HĐQT_MTS	16/06/2022	Thông qua nội dung dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022; điều chỉnh KHĐT năm 2022; Sửa đổi bổ sung Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng Công ty.
18	18/22NQ_HĐQT_MTS	30/06/2022	Thông qua kết quả thực hiện kế hoạch SXKD tháng 6 và phương hướng tháng 7 năm 2022; Triển khai

TT	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
			thực hiện nghiêm túc các nội dung về quản lý thực hiện công tác vật tư
19	19/22NQ_HĐQT_MTS	14/07/2022	Thông qua phân công nhiệm vụ các thành viên Hội đồng quản trị Công ty năm 2022
20	20/22NQ_HĐQT_MTS	28/07/2022	Thông qua kết quả hoạt động SXKD tháng 7 và phương hướng tháng 8 năm 2022
21	21/22NQ_HĐQT_MTS	01/08/2022	thông qua PA cải hoán, đóng mới phương tiện vận tải thủy XN VTXD; định hướng quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ; hướng dẫn xây dựng KHPHKD 2023
22	22/22NQ_HĐQT_MTS	04/08/2022	Thông qua cấp phát, sử dụng nhiên liệu; thực hiện ý kiến của đoàn công tác liên ngành Bộ Tài Chính & Bộ Công Thương
23	23/22NQ_HĐQT_MTS	09/08/2022	Thông qua sửa đổi, bổ sung Nội quy lao động và Thỏa ước lao động tập thể giai đoạn 2021-2023
24	24/22NQ_HĐQT_MTS	12/08/2022	Triển khai thực hiện điều chỉnh KHĐT 2022 và một số nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường
25	25/22NQ_HĐQT_MTS	18/08/2022	Thông qua một số nội dung về công tác cán bộ
26	26/22NQ_HĐQT_MTS	29/08/2022	Thông qua kết quả hoạt động SXKD tháng 8 và phương hướng tháng 9 năm 2022
27	27/22NQ_HĐQT_MTS	08/09/2022	Thông qua một số nội dung về đất đai và công tác cán bộ
28	28/22NQ_HĐQT_MTS	14/09/2022	Triển khai thực hiện một số văn bản của TKV
29	29/22NQ_HĐQT_MTS	23/09/2022	Thực hiện đăng ký kế hoạch sử dụng đất năm 2023
30	30/22NQ_HĐQT_MTS	26/09/2022	Thông qua dự kiến kết quả hoạt động SXKD tháng 9 và phương hướng tháng 10 năm 2022
31	31/22NQ_HĐQT_MTS	03/10/2022	Triển khai thực hiện một số văn bản của TKV
32	32/22NQ_HĐQT_MTS	11/10/2022	Điều chỉnh kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022
33	33/22NQ_HĐQT_MTS	13/10/2022	Thực hiện Kế hoạch triển khai “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2022
34	34/22NQ_HĐQT_MTS	27/10/2022	Phê chuẩn một số nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh
35	35/22NQ_HĐQT_MTS	28/10/2022	Phê chuẩn một số nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh
36	36/22NQ_HĐQT_MTS	08/11/2022	Về việc triển khai kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ năm 2022 của Công ty
37	37/22NQ_HĐQT_MTS	28/11/2022	Phê chuẩn một số nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh
38	38/22NQ_HĐQT_MTS	08/12/2022	Về việc điều chỉnh Hệ thống thang lương, bảng lương của Công ty
39	39/22NQ_HĐQT_MTS	16/12/2022	BC tình hình thực hiện KHPHKD2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
40	40/22NQ_HĐQT_MTS	30/12/2022	Triển khai một số nội dung về hoạt động sản xuất kinh doanh